

เลขที่ IR 2018.00018

วันที่ 29 มกราคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ตามที่บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐลักษณะภาคย์ ชั้นที่ 12 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ 74195 (เดิมโฉนดเลขที่ ฉ.28081) ตั้งอยู่ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 32.6 ตารางวา ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ในโครงการเสนาแกรนด์โฮม ถนนบางบัวทอง-บางพลี พร้อมทั้งสิทธิการใช้ถนนสาธารณะจ่ายอ้อมภายในโครงการ 2 เส้นทางในราคาซื้อที่ดิน 489,000 บาท หรือ 15,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศิริวิทยการเคหะ จำกัด ลงวันที่ 3 เมษายน 2549 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น การซื้อที่ดินดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะได้ขนาดรายการรวมเป็นร้อยละ 2.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (รายงานสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ทั้งนี้ การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการ

โทร. 02-541-5014-22 ต่อ 2201

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 อาคาร ที.เทรเซอร์ 1 ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

**สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ 74195 (เดิมโฉนดเลขที่ ฉ.28081) ตั้งอยู่ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดิน 32.6 ตารางวา ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ภายในโครงการเสนาแกรนด์โฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน

เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศิริทิพย์การเคหะ จำกัด ลงวันที่ 3 เมษายน 2549 ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้ว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังนั้น การซื้อที่ดินดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา จะได้ขนาดรายการรวมเป็นร้อยละ 2.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

การซื้อที่ดิน จำนวน 1 แปลง ส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ 74195

1. วันเดือนปีที่ตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับผู้ขายให้แล้วเสร็จใน 30 วันนับจากวันอนุมัติและกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ: บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย: บ.ศิริทิพย์การเคหะ จำกัด

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์: บริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯเนื่องจากเดิมบริษัท พูนเจริญ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯโดยผ่านการถือหุ้นของนางศรีอนงค์ กীরติวรานนท์ (มารดาของนางสาวเกษรา รัญลักษณ์ภาคย์) ถือหุ้น ร้อยละ 51 และกองทุนคอนเวสโสดิง ลิมิเต็ดถือหุ้น ร้อยละ 49 (นางสาวเกษรารัญลักษณ์ภาคย์ ถือหุ้นผ่านกองทุนดังกล่าว)ดังนั้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงเข้าทำภายใต้บันทึกข้อตกลง กับ บริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 เพื่อจำกัดสิทธิของบริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัด ในการพัฒนาที่ดินหรือก่อสร้างบ้านเพื่อขายและไม่ซื้อที่ดินเพิ่มเติมหรือจำกัดสิทธิการขายที่ดินที่บริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัดถือครองอยู่ โดยให้เสนอบริษัทฯก่อนเป็นรายแรกในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ 74195 (เดิมโฉนดเลขที่ ฉ.28081) จากผู้ขาย ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ดิน 32.6 ตารางวา โดยเป็นที่ดินส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการขนาด 8 ไร่ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติซื้อที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อจะนำที่ดินมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งอยู่ภายในโครงการเสนาแกรนด์ไฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน พร้อมทั้งสิทธิการใช้ถนนภาระจำยอมภายในโครงการ 2 เส้นทาง ในราคาซื้อที่ดิน 489,000 บาท หรือ 15,000 บาทต่อตารางวาซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ

ในการเข้าทำรายการซื้อที่ดินข้างต้น มีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้

- (1) ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน พร้อมทั้งสิทธิการใช้ถนนภาระจำยอมภายในโครงการ 2 เส้นทาง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ฉ.74195 เพื่อใช้เป็นถนนสำหรับเข้าออกของที่ดินที่ซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโดยบริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายในการได้สิทธิถนนภาระจำยอม

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ พิจารณาซื้อที่ดินดังกล่าว โดยเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์คอร์ปอเรชั่น (1999) จำกัด ประเมินเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ราคาประเมินที่ดินเปล่าอยู่ที่ 15,000 บาทต่อตารางวา

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการนี้บริษัทฯ พบว่าโครงการยังคงสร้างผลกำไรอยู่ในเกณฑ์ดีโดยการศึกษาความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ ได้นำมูลค่าที่ดินและต้นทุนพัฒนาโครงการมาใช้เป็นสมมุติฐานในการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งต้นทุนในการปรับปรุงคุณภาพที่ดินและการก่อสร้างสาธารณูปโภคเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนพัฒนาโครงการ

เนื่องจากที่ดินที่จะซื้อขาย เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงที่บริษัทฯ ทำกับบริษัท ศิริินทิพย์การเคหะ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการในการขจัดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ โดยนำหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องมาใช้เมื่อนำหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องมาใช้ในการทำรายการในครั้งนี้ซึ่งมีมูลค่ารวมของรายการ จำนวน 489,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

อย่างไรก็ดี เมื่อรวมขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรายการอื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะได้ขนาดรายการรวมเป็นร้อยละ 2.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 รายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน

ที่	รายการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่มีมติคณะกรรมการบริษัท
1.	การซื้อที่ดิน จำนวน 1 แปลง โฉนดเลขที่ 98456 ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการเสนาแกรนด์โฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน	95.948	2.294	11 สิงหาคม 2560
2.	ทำสัญญาเช่าที่ดินส่วนหนึ่งของโฉนดเลขที่ 5073 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเสนาแกรนด์โฮม ถนนบางบัวทอง-บางพูน	1.000	0.023	11 สิงหาคม 2560
รวม		96.948	2.317	

4.3 วิธีการชำระเงิน

วางเงินมัดจำเป็นเงินจำนวนร้อยละ 20 ของราคาซื้อขายที่ดิน ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และชำระเงินส่วนเหลือทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ศิริินทิพย์การเคหะ จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากเดิมบริษัทฯ ทุนเจริญ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทฯ ศิริินทิพย์การเคหะ จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยผ่านการถือหุ้นของนางศรีอนงค์ กীরตวรานนท์ (มารดาของนางสาวเกสร วัฒนลักษณ์ภักย์) ถือหุ้น ร้อยละ 51 และกองทุนคอนเวสต์ไฮลด์ลิง ลิมิเต็ดถือหุ้นร้อยละ 49 (นางสาวเกสรวัฒนลักษณ์ภักย์ ถือหุ้นผ่านกองทุนดังกล่าว) ดังนั้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งด้าน

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงเข้าทำภายใต้บันทึกข้อตกลง กับ บริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 เพื่อจำกัดสิทธิของบริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัด ในการพัฒนาที่ดินหรือก่อสร้างบ้านเพื่อขายและไม่ซื้อที่ดินเพิ่มเติมหรือจำกัดสิทธิการขายที่ดินที่บริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัดถือครองอยู่ โดยให้เสนอบริษัทก่อนเป็นรายแรกในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯและวงเงินกู้ของบริษัท

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากบริษัท ศิรินทิพย์การเคหะ จำกัด มิได้มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเกี่ยวข้องกัน

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการซื้อที่ดินดังกล่าว เพื่อพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์แนวราบ ในทำเลถนนบางบัวทอง-บางพูนมีความเหมาะสมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- 1) เนื่องจากที่ดินในส่วนนี้ เป็นที่ดินส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงการขนาด 8 ไร่ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซื้อที่ดินแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งการซื้อที่ดินส่วนนี้จะทำให้โครงการดังกล่าวสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
- 2) ราคาซื้อที่ดินมีความเหมาะสม และเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินที่ผู้ประเมินอิสระได้ทำการประเมินไว้

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8

-ไม่มี -